

Số: 1522/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên Đợt 1, học kì I, năm học 2021 – 2022

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) của Học viện lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Hình thức và đối tượng

Hình thức: Thu học phí bằng chuyển khoản

Đối tượng: Tất cả sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông, hệ vừa làm vừa học nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với SV diện cử tuyển, SV vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chỉ trả học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.

2. Học phí thu Đợt 1

Học kì I, năm học 2021-2022, Học viện bắt đầu triển khai kế hoạch tổ chức thi 2 đợt trong 1 học kì. Do vậy, số tiền học phí phải thu từng đợt cũng sẽ có thay đổi so với các học kì trước. Cụ thể Đợt 1 của học kì này như sau:

+ Trường hợp sinh viên có tổng học phí trong cả học kì từ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) trở lên, Học viện thu 50% học phí của học kì (bao gồm cả nợ cũ, nếu có);

+ Trường hợp sinh viên có tổng học phí trong cả học kì dưới 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), Học viện sẽ thu toàn bộ (100%) trong Đợt 1 này.

3. Lịch thu tiền

Thời gian SV nộp tiền vào tài khoản cho thu học phí Đợt 1 từ nay đến đến 16 giờ 00 ngày 12/10/2021. Sau thời hạn trên, SV chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh thi kết thúc các học phần Đợt 1, học kì I, năm học 2021 – 2022.

Lịch thu tiền Đợt 2 sẽ được thông báo sau khi kết thúc Đợt 1 (sẽ thu số học phí còn lại, bao gồm cả học phí của các học phần đăng kí bổ sung).

4. Kiểm tra học phí phải đóng trước khi nộp tiền vào tài khoản

Sinh viên kiểm tra tổng học phí trong học kỳ của mình tại địa chỉ <http://daotao.vnua.edu.vn> (mục Xem học phí/Nhập mã SV). Chú ý: Sau mỗi đợt đăng ký bổ sung theo thông báo của Học viện, SV cần kiểm tra lại học phí và SV nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Vietinbank theo mức thu học phí của Đợt 1 (theo mục 2 nêu trên).

5. Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân

Trong khoảng thời gian trên, SV chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của SV) mở tại Ngân hàng Vietinbank để Học viện thực hiện thu tiền học phí của SV. Học viện thực hiện thu học phí Đợt 1 vào một lần duy nhất. Điều kiện để thu được học phí qua tài khoản là trong tài khoản của SV phải có số tiền như sau:

+ Số tiền trong tài khoản \geq (Tổng số học phí phải nộp trong kỳ + Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có)) * 50% + Số tiền duy trì tài khoản (nếu học phí + nợ từ 2 triệu đồng trở lên);

+ Số tiền trong tài khoản \geq Tổng số học phí phải nộp trong kỳ + Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) + Số tiền duy trì tài khoản (nếu học phí + nợ ít hơn 2 triệu đồng).



Mức học phí trong năm học 2021 – 2022 của từng ngành học không thay đổi so với năm học 2020 – 2021, vẫn thực hiện theo Quyết định số 3108/QĐ-HVN ngày 28/08/2020 quy định mức thu học phí năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Quyết định số 4145/QĐ-HVN ngày 27/08/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung mức học phí năm học 2021 – 2022 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản SV chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí, SV nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm để trả các dịch vụ (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà SV đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ nhắn tin tài khoản qua điện thoại (cả duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng),... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ trừ tiền tự động trên tài khoản của SV (nếu SV đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản vẫn tồn tại trong tài khoản của SV).

Nếu SV đã nộp kì trước vượt quá (nợ âm), Học viện sẽ đối trừ vào học phí kì này.

Trực tiếp SV hoặc người nhà SV có thể thực hiện giao dịch nộp tiền vào tài khoản mở tại Vietinbank. Giao dịch có nhiều cách khác nhau, có thể giao dịch tại các điểm giao dịch đặt tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các điểm giao dịch khác thuộc hệ thống Vietinbank hoặc giao dịch chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác như Sacombank, Agribank, Vietcombank, Techcombank,....

Chú ý: Nếu SV đăng kí học các môn học kỹ năng mềm và ngoại ngữ tăng cường do Trung tâm Kỹ năng mềm và Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế thông báo thu qua tài khoản, để hoàn thành việc nộp học phí, ngoài việc nộp học phí Đợt 1, đề nghị SV nộp thêm tiền học của các môn học trên.

6. Cách thức tra cứu kết quả thu học phí

Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng SV tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất việc nộp học phí của mình, SV có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ website <http://www.daotao.vnua.edu.vn> (mục Xem học phí và Nhập mã SV). Việc nộp học phí của SV chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện và kết quả thu học phí sẽ được Học viện cập nhật lên tài khoản cá nhân của SV trên website. **SV cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của SV.**

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;
- Ban TCKT;
- Ban QLĐT;
- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN
NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
Phạm Văn Cường